


ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นางสาว ฤติมา จิระสุรเดช	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งในบริษัทมาก่อน	
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นทนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2565 - Director Certification Program (DCP) 2555 - Effective Minute Taking 2555 - Board Reporting Program 2554 - Company Reporting Program 2553 - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS21)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	ปัจจุบัน - หุ่นส่วน สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 2561 – 2567 - เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2559 – 2561 - เลขานุการบริษัทและรองประธานฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน - แห่ง - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 หน้า 86)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท	ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งในบริษัทมาก่อน
จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	ไม่มี
จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2567	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี